



ฉบับที่ 65/2563

เรื่อง แง่กษัตริย์เครื่องราชย์งานข้อมูลของสถาบันการเงินให้เท่าทันโลกใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย (สปท.) เปิดตัว“โครงการปฏิรูปการราชย์งานข้อมูลของสถาบันการเงิน” เพื่อสนับสนุนการออกนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของ สปท. ที่ตรงจุดและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจการเงินในยุคโลกการเงินดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจไทย และลดภาระของสถาบันการเงินในการราชย์งานข้อมูล ทั้งนี้ สปท. นับเป็นธนาคารกลางแรกในเอเชียที่ดำเนินการโครงการในลักษณะนี้

นายวันประษา เชาวลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอานาไลติกส์ สปท. เปิดเผยว่า ในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีความผันผวนและไม่แน่นอนสูง สปท. เล็งเห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนาระบบข้อมูลให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจกำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สปท. ได้ตระหนักถึงภาระและค่าใช้จ่ายที่สถาบันการเงินต้องแบกรับในการราชย์งานข้อมูลด้วยเช่นกัน สปท. จึงได้ริเริ่ม

หนึ่ง การบูรณาการข้อมูลเพื่อการกำกับดูแล หรือ Regulatory Data Transformation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับรูปแบบการราชย์งานข้อมูลแบบละเอียดในรูปแบบมาตรฐานกลางที่เป็นสากลและใกล้เคียงกับข้อมูลที่สถาบันการเงินเก็บโดยอ้างอิงจากแนวทางของธนาคารกลางต่างประเทศ ซึ่งจะลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการประมวลผลข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของการราชย์งานข้อมูลของสถาบันการเงิน พร้อมทั้งยกระดับการวิเคราะห์ข้อมูลของ สปท. เพื่อใช้กำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ และสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ตรงจุดและชัดเจนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสาธารณชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยในระยะแรกของโครงการ สปท. จะปรับปรุงชุดข้อมูลด้านสินเชื่อ และจะขยายการดำเนินการไปยังชุดข้อมูลอื่น ๆ ต่อไป

สอง การลด ละ และยกเลิก การราชย์งานข้อมูล หรือ Data Guillotine เพื่อลดการราชย์งานข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน หมดความจำเป็นหรือไม่เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่ง สปท. จะทยอยยกเลิกการราชย์งานข้อมูลดังกล่าวภายในปี 2563 อาทิ การราชย์งานข้อมูลในรูปแบบกระดาษ (Hard copy) และการราชย์งานข้อมูลเฉพาะกิจตามสถานการณ์ในอดีต

ในการนี้ สปท. ได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างสถาบันการเงินเพื่อระดมความคิดและร่วมดำเนินการไปด้วยกันตามเป้าหมาย โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ท้ายนี้ สปท. เชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือที่ดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะทำให้การกำกับดูแลและรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงินมีความเท่าทัน และเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

21 กันยายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอานาไลติกส์

โทรศัพท์ 0 2356 7420

E-mail : nathayas@bot.or.th